



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกอำนวยการ (ชั้น ๒) วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ ให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ห้ามนำเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และสัมภาระที่ผู้สอบนำติดตัวมาบริเวณห้องสอบเด็ดขาด โดยวิทยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสัมภาระที่ผู้สอบนำติดตัวมา

๕. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๖. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการสอบโดยเคร่งครัด

๗. เมื่ออยู่ในบริเวณสถานที่สอบสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ แล้ว ไม่ควรพูดหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น

๘. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกรรมการดำเนินการสอบพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้

๙. หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒
เอกสารตามบัญชีแนบท้าย

ง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <http://www.ytc.ac.th> และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนันต์ ธิติฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องผกากรอง ตึกอำนวยการ (ชั้น ๒) วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา

รหัสสาขา ๒๐๖ ไฟฟ้ากำลัง

ที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๔๗ ๐๓ ๒๐๖ ๐๐๐๔	นายฤทธิเดช ดีอรามะ



หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒
 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ที่	องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑	บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก - การแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย - กิริยา ท่าทาง การมีสัมมาคารวะ - การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๒	วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการมีปฏิภาณ แก้ปัญหา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก - การควบคุมอารมณ์ - การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ - การตอบคำถามตรงประเด็น - ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๓	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และ อุดมการณ์ความเป็นครู	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - เจตคติต่อวิชาชีพครู - อุดมการณ์ความเป็นครู - แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
๔	ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก ที่สำเร็จการศึกษา	๕ คะแนน	พิจารณาจาก - ผลงานที่ปฏิบัติจนมีผลสำเร็จ
๕	การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ	๑๕ คะแนน	พิจารณาจาก - การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ - การเข้าถึงชุมชน
๖	ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ สาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน	๑๕ คะแนน	พิจารณาจาก - รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน - ทักษะในการอธิบาย - เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน - การจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหา

ที่	องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๗	ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนอง ต่อพฤติกรรมผู้เรียน	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก - ลักษณะของคำถาม สามารถวัด ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ - ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดง ความคิด - ทักษะในการตอบคำถามของครู
๘	การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการ จัดการเรียนรู้	๑๕ คะแนน	พิจารณาจาก - การใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ประกอบการสอน - ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
๙	การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก - รูปแบบ วิธีการ ความพอดี และ เหมาะสมกับการวัดผล และเนื้อหา - เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล - ความหลากหลายของวิธีการวัดและ ประเมินผล

หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ ดำเนินการสาธิตการสอน พร้อมสื่อการสอน ในสาขาวิชา
ที่สมัครสอบ ๑ เรื่อง ภายในเวลา ๑๕ นาที